

รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ครั้งที่ 11/2550 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

1.คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ประธานกรรมการ
2.หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (อ.ดร.วิฑูรย์ โมพี : แทน)	กรรมการ
3.หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	กรรมการ
4.หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	กรรมการ
5.หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	กรรมการ
6.หัวหน้าสถานวิจัย	กรรมการ
7.ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย	กรรมการ
8.อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
9.หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

1. ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม	ลากิจ
2. รศ.ดร.จิรวัดน์ ขงสวัสดิกุล	ติดภารกิจ
3. ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-การ์นต์	ติดภารกิจ

เปิดประชุมเวลา 09.35 น.

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ฯ ระหว่างวันที่

20 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2550

ผู้ช่วยเลขานุการรายงานที่ประชุมว่า ในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2550 มีเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบจำนวน 60 เรื่อง ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 17 เรื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 8 เรื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 17 เรื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 17 เรื่อง และสถานวิจัย 1 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 แข่งมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2550, 10/2550 และครั้งที่ 11/2550

กรรมการและเลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 9/2550, 10/2550 และครั้งที่ 11/2550 ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชา แบ่งเป็น ครั้งที่ 9/2550 จำนวน 3 เรื่อง ครั้งที่ 10/2550 จำนวน 1 เรื่อง และครั้งที่ 11/2550 จำนวน 3 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 แข่งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2550 และครั้งที่ 6/2550

กรรมการและเลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุม ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2550 และครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 มีการอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชา แบ่งเป็น ครั้งที่ 5/2550 จำนวน 1 เรื่อง และครั้งที่ 6/2550 จำนวน 1 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 สรุปรายรับ-รายจ่ายเงินเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย

ประจำปีงบประมาณ 2550

หัวหน้าสถานวิจัยรายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่สถานวิจัยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลการใช้จ่ายเงินเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยของสำนักวิชา และสาขาวิชานั้นสถานวิจัยขอรายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 (ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550) โดยมีรายรับ 2,381,885.33 บาท รายจ่าย 619,217.11 บาท มีเงินคงเหลือ 1,762,668.22 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสองในรายการ

แข่งขันของการประชุมวิชาการ IFT Annual Meeting 2007

หัวหน้าสถานวิจัยรายงานต่อที่ประชุมว่า นายศรชัย สิ้นสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีรองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัดน์ ขงสวัสดิกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ George F. Stewart IFT International Research Paper ของการประชุมวิชาการ Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting 2007 ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลปรากฏว่า นายศรชัย สิ้นสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 **คณาจารย์ของสำนักวิชาได้รับทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานต่อการพัฒนา (ทุนวุดิเมธีวิจัย) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)**

หัวหน้าสถานวิจัยรายงานต่อที่ประชุมว่าสถานวิจัยสำนักวิชาฯได้รับแจ้งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยว่าดร.รังสรรค์ พาลพ่าย และดร.มาโนชญ์ สุธีรพัฒนานนท์ ได้รับทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานต่อการพัฒนา (ทุนวุดิเมธีวิจัย) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 **การจัดระบบเพื่อรองรับการบริการงานวิจัย**

หัวหน้าสถานวิจัยรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ในการจัดเก็บเอกสารการค้นคว้าอ้างอิง สถานวิจัยจึงได้จัดทำแฟ้มคณาจารย์แต่ละคน คนละหนึ่งแฟ้มเพื่อจัดเก็บโครงการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ไว้ใช้ตรวจสอบ ตลอดจนหัวหน้าสาขาวิชาใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการตรวจทานการรอกภาระงานของคณาจารย์ในสาขาวิชาอีกด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8 **การเปลี่ยนระบบการบริหารโครงการ "กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย"**

หัวหน้าสถานวิจัยรายงานต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารโครงการกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย จากเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายวางแผนให้ย้ายไปอยู่ในกำกับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.9 **การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลงาน (ระดับปริญญาตรี)**

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะทำงานพิจารณาการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 ได้พิจารณาผลการคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาต่อรายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ปีการศึกษา 2545 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบและให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลงานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2545 เพิ่มอีก 1 หลักสูตรเพื่อใช้เปรียบเทียบ และเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการนำต้นแบบดังกล่าวไปปฏิบัติจริงกับทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2547 ด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ทุกหลักสูตรให้ความร่วมมือ

วาระที่ 1.10 ความร่วมมือระหว่างเทคโนโลยีและศูนย์เครื่องมือฯ ในโครงการจัดตั้ง
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่รัฐบาล
มีนโยบายให้จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี สวทช. เป็นหน่วยงานหลักใน
การดำเนินการ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้น เทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ และได้ดำเนินการจัดตั้งในชื่อ “โครงการจัดตั้งสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี “ ซึ่งการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต รูปแบบการให้ความร่วมมือของสำนักวิชาต่อโครงการดังกล่าวควร
เป็นในลักษณะการเป็นผู้แทนในคณะทำงาน และ/หรือคณะกรรมการ
มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วยกับข้อสังเกต

วาระที่ 1.11 รายงานการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักวิชาฯ

ผู้ช่วยเลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักวิชาได้มอบหมายให้
คุณเฉลิมชัย หอมตา นักวิชาการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย ร่วมกับส่วนประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการ
การศึกษา และสำนักวิชาต่าง ๆ ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามโรงเรียน ต่าง ๆ
บัดนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ฯ
ครั้งที่ 10/2550

ผู้ช่วยเลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ประจำสำนักวิชาฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 และกำหนดตอบ
ยืนยันการรับรองรายงานการประชุมภายในวันที่ 3 กันยายน 2550 กรณีไม่ได้รับการตอบยืนยัน
ภายในกำหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีเหตุกักใจนั้น สรุปผลได้ดังนี้

1. กรรมการ 2 ราย แจ้งรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีเหตุกักใจ
2. กรรมการ 4 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการกักใจใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
3. กรรมการ 4 ราย แจ้งการรับรอง โดยเสนอเหตุกักใจดังนี้

มีเหตุกักใจดังนี้

หน้าที่ 4 มติ วาระที่ 3.1

เดิม **มติ** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

แก้ไขเป็น มติ ให้กลับไปศึกษาก่อนแล้วนำมาหารือในการประชุมครั้งต่อไป

และมีความเห็นเพิ่มเติมคือ

1. การขอแบบวิธีพิเศษ ที่ต้องผ่านการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม นั้น ควรลดลงเหลือ **ระดับดี** ให้หมายรวมถึง ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2. จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ และคะแนนเสียงในการตัดสินชี้ขาดขั้นสุดท้าย

หน้าที่ 5 มติวาระที่ 4.1

ข้อ 1 **ข้อความเดิม** 302485 Special Problems ที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ตัวอักษร P จำนวน 1 ราย ให้แก้ไขเป็น M)

แก้ไขเป็น 302615 Experimental Design ที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ตัวอักษร F จำนวน 1 ราย ให้แก้ไขเป็น M)

ข้อสังเกต วาระที่ 4.2

ข้อความเดิม ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละการฟื้นสภาพของนักศึกษาต่อรุ่น โดยมีความเห็นว่า วิธีการนับข้อมูลจากสาเหตุการลาออก ผลการเรียน ไม่ชำระเงิน และไม่ลงทะเบียน อาจไม่สะท้อนข้อเท็จจริงเท่าที่ควร จึงเห็นว่าน่าจะนับเฉพาะผลการเรียน

แก้ไขเป็น ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละการฟื้นสภาพของนักศึกษาต่อรุ่น วิธีการนับข้อมูลจากสาเหตุการลาออก ผลการเรียน ไม่ชำระเงิน และไม่ลงทะเบียน ซึ่งไม่สื่อความหมายการฟื้นสภาพจากผลการเรียน จึงเห็นควรให้หมายเหตุของความหมายของ "การฟื้นสภาพของนักศึกษา" ไว้ด้วย

หน้าที่ 6 วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 3 นับจากช่องว่าง เพิ่มเติมข้อความ

ข้อความเดิม จ้างเหมาจัดทำ CD ประชาสัมพันธ์

แก้ไขเป็น จ้างเหมาจัดทำ CD ต้นแบบประชาสัมพันธ์

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีแก้ไขตามที่มีการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 **ข้อเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)**

หัวหน้าสถานวิจัยรายงานต่อที่ประชุมถึงเรื่องสืบเนื่องจากสภาวิชาการว่า อธิการบดีได้ปรึกษาที่ประชุมสภาวิชาการถึงการขอตำแหน่งทางวิชาการแบบวิธีพิเศษทุกระดับ ซึ่งตามเกณฑ์เดิมนั้น ผู้ขอต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม นั้น เห็นควรยกเลิก โดยให้ใช้เกณฑ์ผลการประเมินการปฏิบัติงานเช่นเดียวกันกับการขอตำแหน่งทางวิชา โดยวิธีปกติ และให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอเบิกเงินเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเป็นค่าตำรา

หัวหน้าสถานวิจัยหารือที่ประชุมว่า อ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย ได้ซื้อตำราจาก amazon.com เพื่อใช้ประกอบการสอนวิชา Stem Cell Technology จำนวน 3 เล่ม โดยขอเบิกค่าตำราดังกล่าวจำนวน 2 เล่ม (1 เล่มไม่ขอเบิกเพราะมีในห้องสมุดแล้ว) พร้อมค่าจัดส่งรวมเป็นเงิน **12,116.25 บาท** จากเงินเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมไม่อนุมัติ เพราะไม่อยู่ในระเบียบการใช้จ่ายเงินเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย

วาระที่ 4.2 รายงานผลการวิจัยสถาบันเรื่อง ปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์นานาชาติหรือสิทธิบัตรของอาจารย์ สำนักวิชา (ถอนวาระ)

วาระที่ 4.3 รายงานผลการวิจัยสถาบันเรื่อง ความต้องการบัณฑิตปริญญาตรีด้านการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจการเกษตร

คุณบุญช่วย บุญมี ได้รายงานผลการวิจัยสถาบันเรื่อง ความต้องการบัณฑิตปริญญาตรีด้านการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจการเกษตร โดยมีผลสรุปการวิจัย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต ที่ประชุมมีข้อสังเกตดังนี้

1. ตรวจสอบจำนวนความต้องการบัณฑิตด้านนี้ระหว่างหน่วยงานขนาดใหญ่และหน่วยงานขนาดย่อย ว่ามีสัดส่วนมากน้อยเท่าไร
2. จำนวนนักศึกษาที่ผลิตออกมาแล้วของ ม.เกษตร ม.เชียงใหม่ มีจำนวนเท่าไร ได้งานทำมากน้อยแค่ไหน
3. ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตร ม.เกษตร ม.เชียงใหม่ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหน่วยงานที่ได้จากการทำวิจัยเป็นอย่างไร เพื่อที่เมื่อเวลาจัดทำหลักสูตร จะได้ทำให้แตกต่างจากที่อื่น
4. ดำเนินการตาม ข้อ 1-3 แล้วให้เสนอผลต่อหัวหน้าสถานวิจัย เพื่อนำเสนอคณะบดีให้ความเห็น

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อสังเกต

วาระที่ 4.4 ร่างหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจการเกษตร (ถอนวาระ)

วาระที่ 4.5 พิธีเปิดโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

ประธานหารือที่ประชุมว่า ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2550 และในวันเดียวกันจะเสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เพื่อให้การเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ สำนักวิชาจึงขอหารือที่ประชุมเพื่อประสานการจัดงานดังนี้

1. ผู้แทนคณาจารย์สำนักวิชาฯ ที่ทำหน้าที่ถวายพวงมาลัย
2. จำนวนคณาจารย์แต่ละสาขาวิชาที่จะต้องเข้าร่วมในพิธี
(การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว / ชุดไทย / ชุดสากล)
3. จำนวนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่จะต้องเข้าร่วมในพิธี(จำนวน100 คน)
(การแต่งกาย :ชุดนักศึกษาแบบพิธีการ)
4. การนัดหมายเพื่อการซ้อมใหญ่

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มอบหมายให้ อ.ดร.รัชฎาพร อุ่นศิริไธย์ เป็นผู้แทนคณาจารย์สำนักวิชาฯทำหน้าที่ถวายพวงมาลัย
2. จัดคณาจารย์แต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมในพิธีจำนวน 20 คนดังนี้
 - 2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 5 คน
 - 2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6 คน
 - 2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 คน
 - 2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 5 คนโดยคณาจารย์ทั้งหมดนี้จะมีรถตู้ไปรอรับหลังอาคารสุรพัฒน์ 2 หลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3. จำนวนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่จะต้องไม่น้อยกว่า 50 คน
4. การนัดหมายเพื่อการซ้อมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 2550

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติจัดงาน “งานแสดงและประกวดโค มทส ” ครั้งที่ 4

ประธานหารือที่ประชุมว่า ตามที่ อ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย ได้เสนอขออนุมัติจัดงานแสดงและประกวดโค มทส ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2551 โดยใช้พื้นที่บริเวณอาคารกาญจนาภิเษก และอาคารสุรนิทัศน์ ในงานจะจัดให้มีการแสดงโคเนื้อ โคนม การออกร้าน นิทรรศการต่างๆ และจัดการประกวดโค คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 25,650 คน มีประมาณการรายรับ ประมาณ 378,000 บาท (ขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 100,000 บาท) และรายจ่าย ประมาณ 334,000 บาท โดยคาดว่าจะ มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 44,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. อนุมัติในหลักการให้จัดงานประกวดโค
2. ให้ปรับแก้ไขงบประมาณใหม่ โดยจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (ปรับลดงบประมาณรายรับที่ขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย)
3. งานเกษตรสุนารี ' 51 ให้เลื่อนไปจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ (เพราะติดเรื่องสถานที่)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดวันประชุมกรรมการประจำสำนักวิชาฯ ครั้งต่อไป

กรรมการและเลขานุการหารือต่อที่ประชุมว่าในภาคการการศึกษาที่ 2/2550 ศูนย์บริการการศึกษากำหนดให้สำนักวิชาส่งผลการประเมินรายวิชา ภาคการการศึกษาที่ 2/2550 ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2550 ดังนั้นฝ่ายเลขานุการจึงขอหารือที่ประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลาประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ เพื่อพิจารณาผลการประเมินรายวิชาดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติให้ประชุมในวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2550 เวลา 10.00 น.

วาระที่ 5.2 มาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2551

หัวหน้าสำนักงานคณบดี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เข้าประชุมประสานงานบริหารมีวาระที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชาคือ ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2551 ซึ่งมีประเด็นที่ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเช่น

1. งบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ต้องดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และส่งของให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2551 และให้ผูกพันเบิกจ่ายข้ามปีภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551
2. งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และส่งของให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2551 และให้ผูกพันเบิกจ่ายเงินเหลือในปีตามใบส่งของหรือสัญญาภายในวันที่ 30 กันยายน 2552

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 5.3 การจัดทำค่าของงบประมาณครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552

หัวหน้าสำนักงานคณบดี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้ทราบข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะให้สำนักวิชาส่งค่าของงบประมาณครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2552 ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นจึงขอให้สาขาวิชา ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้โปรดเตรียมการ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 5.4 ระบบการลา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี รายงานต่อที่ประชุมว่า สำนักงานคณบดีได้ติดตั้งระบบการลา Online ที่สามารถกรอกข้อมูลการลา และพิมพ์ลาส่งให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ โดยได้ติดตั้งไว้ที่ Website <http://iat.sut.ac.th> จึงขอเรียนคณาจารย์พนักงานสายปฏิบัติการทุกท่าน ได้เข้าใช้งาน และข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.

(นายพิรุณ กล้าหาญ)
ผู้ช่วยเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม

(อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์)
กรรมการและเลขานุการ
ตรวจรายงานการประชุม